

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ VĨNH CHÂU**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 29 /BC-HĐND

Vĩnh Châu, ngày 05 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác
năm 2024 của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

Thực hiện theo kế hoạch số 15/KH-HĐND, ngày 27/10/2023, về việc tổ chức kỳ họp thường lệ, (kỳ họp cuối năm 2023) HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ban dân tộc HĐND thị xã báo cáo kết quả thực hiện hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đạt kết quả hoạt động năm 2022 cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2023:

1. Công tác chuẩn bị các kỳ họp Hội đồng nhân dân:

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 06 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng nhân dân về chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Vĩnh châu năm 2023. Và thực hiện kế hoạch số 01/KH- HĐND, ngày 06/01/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về giám sát, khảo sát năm 2023. Ban dân tộc HĐND thị xã báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động của Ban năm 2024, cụ thể như sau:

Ban Dân tộc tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp do Thường trực HĐND thị xã và Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì chuẩn bị chương trình, nội dung cho các kỳ họp về việc thực hiện các chính sách mà có liên quan đến Ban phụ trách, cho các đối tượng được thụ hưởng ở địa phương; việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo và các cuộc giám sát về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải trình tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8 của HĐND thị xã; thường xuyên theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát, khảo sát trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. Ban có tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND 3 cấp.

2. Về hoạt động giám sát, khảo sát:

Giám sát tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết HĐND thị xã, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của cấp trên.

Tham gia đầy đủ các buổi giám sát của Thường trực HĐND thị xã và Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại thị xã. Thông qua công tác giám sát đã đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, vùng đồng bào dân tộc

thiếu số những khó khăn, vướng mắc,... Từ đó có những đề xuất, kiến nghị các cơ quan, đơn vị có biện pháp khắc phục.

Ban giám sát chuyên đề thực hiện triển khai về việc về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Tham gia đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã và Phối hợp với Tổ đại biểu HĐND thị xã đơn vị xã, phường giám sát và khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải trình tại kỳ họp thứ 8 của HĐND thị xã, để gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thị xã.

Ngoài ra Ban tham gia cùng đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND trên địa bàn thị xã nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tham gia đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã có 2 cuộc giám sát, về việc thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, và giám sát kết quả triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm 2022 trên địa bàn thị xã.

Ngoài ra Ban tham gia cùng đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND trên địa bàn thị xã nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ban tham gia cùng đoàn giám sát, khảo sát của ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

3. Các hoạt động khác:

- Thực hiện dự tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định của pháp luật; họp Tổ đại biểu HĐND thị xã tại địa bàn đặc cử.

- Tham gia dự họp lệ chi bộ hàng tháng tại các chi bộ ấp, khóm do Ban Thường vụ thị ủy phân công.

- Tham gia dự các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND thị xã

- Theo dõi giám sát tình hình triển khai các Nghị quyết của HĐND thị xã có liên quan đến Ban dân tộc HĐND thị xã.

- Ban dân tộc giữ mối liên hệ chặt chẽ với thành viên của Ban; giữ mối liên hệ phối hợp công tác với các Ban của HĐND thị xã, Thường trực HĐND và các cơ quan chức năng để thực hiện chương trình giám sát, khảo sát của Ban dân tộc HĐND năm 2023.

Nhìn chung, trong năm 2023 Ban dân tộc đã tổ chức thực hiện tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ theo đúng luật định; hoàn thành chương trình công tác theo kế hoạch, các chuyên đề giám sát, khảo sát theo Nghị quyết của HĐND thị xã , và kế hoạch do Thường trực HĐND phân công. Hiệu quả và

chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

4. Đánh giá chung

* **Ưu điểm:** Nhìn chung thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2023, Ban đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trưởng ban và Phó Trưởng ban chỉ đạo, điều hành công việc của Ban; chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và chủ trì cuộc họp của Ban, chỉ đạo công tác chuyên môn của Ban; giữ mối liên hệ với các thành viên của Ban và thay mặt Ban giữ mối liên hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban KT -XH, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở địa phương; thực hiện báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; tham dự các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân triệu tập; thay mặt Ban tham dự các cuộc họp bàn về lĩnh vực Ban phụ trách do Ủy ban nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở địa phương mời. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách.

*** Hạn chế:**

- Một số thành viên Ban đi giám sát chưa tham gia đầy đủ, nguyên nhân do các thành viên của Ban HĐND chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, phần lớn là lãnh đạo, công việc chuyên môn nhiều nên gặp khó khăn trong bố trí thời gian cho đợt đi giám sát, khảo sát.

- Việc thu thập thông tin phục vụ hoạt động giám sát, thẩm tra chủ yếu từ báo cáo của cơ quan chịu sự giám sát, khảo sát; thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát chưa nhiều.

- Một số kiến nghị sau giám sát chưa được các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm giải quyết kịp thời; thậm chí có một số ý kiến, kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được giải quyết.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Căn cứ chương trình hoạt động năm 2024 của HĐND thị xã và phương hướng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND thị xã, Ban dân tộc thực hiện một số nội dung và nhiệm vụ, trọng tâm cụ thể như sau:

1- Tham gia chuẩn bị nội dung chương trình các kỳ họp; tham mưu giúp HĐND thị xã xem xét quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện các chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; và tham gia giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã.

2- Ban tổ chức, giám sát, khảo sát chuyên đề theo chương trình giám sát năm của Ban; giám sát, khảo sát thực tế một số ngành, và ở địa phương để nắm thông tin phục vụ cho kỳ họp 6 tháng đầu năm 2024.

3- Phối hợp với Thường trực, và các Ban của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành có liên quan giám sát việc thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương.

4- Tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND thị xã theo qui định; dự họp Tổ đại biểu HĐND thị xã.

5- Dự các phiên họp Thường trực HĐND thường kỳ, các cuộc họp rút kinh nghiệm và các cuộc họp có liên quan do Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, UBND thị xã và các ban, ngành có liên quan khi có giấy mời.

6 - Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng năm 2024.

7- Tham gia đoàn giám sát, khảo sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khi có yêu cầu.

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban dân tộc HĐND thị xã, báo cáo trình trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND thị xã Vĩnh Châu, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Đề nghị các đại biểu cho ý kiến đóng góp để hoạt động của Ban đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND thị xã;
- TV.Ban dân tộc HĐND thị xã;
- Các ĐB.HĐND thị xã;
- Công TTĐT (VKKH)
- Lưu VP.HĐND-UBND.



Trần Thị Nưol